



COUNTY OF SAN DIEGO

Independent Redistricting Commission

AGENDA NG PAGPUPULONG

**MGA
KOMISYONADO**
David Bame, Chair
Amy Caterina, Co-Vice Chair
Rosette Garcia, Co-Vice Chair
Colleen Brown
Chris Chen
Sonia Diaz
Elidia Dostal
Barbara Hansen
Kenneth Inman
Kristina Kruglyak
Arvid Larson
Fernandez Ponds
John Russ
Ramesses Surban

Huwebes, Mayo 13, 2021, alas 2:00 ng hapon

Upang sumali sa pagpupulong, mag-click sa link na ito:

<https://zoom.us/j/91250329440>

Passcode ng Pagpupulong: 674830

Upang sumali sa pagpupulong sa pamamagitan ng telepono,

i-Dial itong mga numero: (669) 900-6833 o (408) 638-0968

O hanapin ang iyong lokal na numero sa: <https://zoom.us/j/91250329440>

Webinar ID: 912 5032 9440

Mangyaring tandaan na ang link, Passcode at Webinar ID ay natatangi sa bawat pagpupulong

Upang humiling na makapagsalita sa pagpupulong na ito, mangyaring kumpletuhin at isumite ang pormang matatagpuan online na humihingi ng permisong makapagsalita sa

www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html.

Ang pagkumpleto at pagsumite ng pormang ito bago sa pagsisimula ng pulong ay makakatulong sa pagpapalano ng komite.

Ang mga kahilingang magsalita na isusumite sa panahon ng pagpupulong ay bibigyang-galang.

Upang makita ang kasalukuyang listahan ng Independent Redistricting Commission Ad Hoc Committee, mangyaring bisitahin ang aming website dito. [here](#).

1. Pagtawag sa Pag-uumpisa

2. Pagtawag sa mga Dumalo

3. Non-Agenda Public Communication

Ang publiko ay maaaring makipagtalakayan sa Independent Redistricting Commission tungkol sa mga paksa na sakop sa hurisdiksyon ng komisyon, ngunit hindi kasama bilang isa sa mga paksa sa agenda na ito. Bawat tagapagsalita ay limitado sa dalawang minuto lamang.

4. Pag-apruba ng Mga Minuto ng Pagpupulong mula sa Regular na Pagpupulong noong Abril 22, 2021 at Espesyal na Pagpupulong noong Mayo 5, 2021.

5. Ulat mula sa Mga ng Komite ng Redistricting Outreach at Communication Ad Hoc

6. Pagsasanay: “Paghahatid at Pagganyak ng Mga Epektibong Pagtatanghal” ni Karen Harris, Knowledge Center sa Lalawigan ng San Diego

**LALAWIGAN NG SAN DIEGO
INDEPENDENT REDISTRICTING COMMISSION
AGENDA NG PAGPUPULONG**

- 7. Pagtalakay at Posibleng Pag-apruba ng Rekomendasyon ng Redistricting Budget mula sa Komite ng Budget Ad Hoc**

- 8. Pagtalakay sa Mga Sumusunod na Alternatibo mula sa Komite ng Budget Ad Hoc para sa Pagsasaalang-alang ng Independent Redistricting Commission (IRC): 1) Posibleng Pagpapalawak ng Tungkulin ng Komite ng Ad Hoc upang Isama ang Mga Bumubuo ng Mga Proseso para sa Pagsubaybay sa Karagdagang Pananalapi; o 2) Posibleng Paglikha ng isang Tungkulin ng Tresurero upang maisama ang Karagdagang Pagbadyet at Pangangasiwa sa mga Pinansyal na aspeto; o 3) Posibleng Paglikha ng isang Komite sa Badyet at Estado ng Pananalapi.**

- 9. Pagtanggap ng Ulat ng Pananaliksik na Isinagawa ng Pangbatas na Komite ng Ad Hoc (AHC) at Posibleng Pagkilos sa Mga Masyon na Nagpapahintulot sa AHC na makipagtulungan sa Tagapangulo ng IRC tungkol sa Wika at isagawa ang mga nararapat na hakbang upang maghatid ng mga mungkahing pagbabago sa maykatha ng Batasang Pangbatas na SB 594 (Glazer) Mga Pagbabagong Nalalapat sa 2021 Pag-redistrito ng Lalawigan ng San Diego sa; 1) Pahabain ang takdang petsa ng pagkukop ng Mapa ng IRC hanggang sa Enero 31, 2022; 2) Pahintulutan and IRC na Gumamit ng California Statewide Database Friendly User na Bersyon ng Census Legacy Format na PL 94 Data upang Makagawa ng Planong Mga Mapa na nagsisimula 21 araw matapos paglabas ng California Statewide Database; at 3) Atasan ang IRC upang i-update ang lahat ng mga Planong Mapa gamit ang opisyal na muling Pagdistrito ng Database na kabilang ang alokasyon ng mga nakakulong na tao kapag pinalabas ng California Statewide Database Use at gamitin ang datos na ito para sa mga darating na pagmamapa sa hinaharap na panahon.**

- 10. Mga Bagay na Tatalakayin sa Panghinaharap na Agenda**

- 11. Pagtatapos**

Ang mga sumusuportang dokumentasyon at mga nakalakip para sa mga bagay na nakalista sa agenda na ito ay maaaring makita online sa www.sdcounty.ca.gov/redistricting o sa Office of the Clerk of the Board of Supervisors sa County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101.

TULONG PARA SA MGA TAO NA MAY KAPANSANAN:

Ang mga agenda at mga rekord ay magagamit sa alternatibong mga pormat kung hiniling ito. Makipag-ugnay sa opisina ng Clerk of the Board of Supervisors sa (619) 531 5434 sa mga katanungan o upang humiling ng kapansanan kaugnay sa akomodasyon. Ang mga indibidwal na nangangailangan ng mga sign languagena tagasalin ay dapat makipag-ugnay sa Countywide ADA Title II na Koordinator sa (619) 531 4908. Kung maaari, ang kahilingan para sa akomodasyon o tulong ay kailangan na naisumite ng hindi lalampas sa 72 na oras nang mas maaga sa pagpupulong upang ang kaayusan ay maaaring maisagawa. Ang isang lugar sa harapan ng silid ay itinalaga para sa mga indibidwal na nangagailangan ng paggamit ng wheelchair o ibang naaccess na kagamitan.

PAGSASALIN NG MGA AGENDA AT PAGPUPULONG:

**LALAWIGAN NG SAN DIEGO
INDEPENDENT REDISTRICTING COMMISSION
AGENDA NG PAGPUPULONG**

Ang mga agenda sa pagpulong ay makikita sa mga sumusunod na wika: Ingles, Arabiko, Intsik, Koreano, Lao, Espanyol, Tagalog, at Bienameese online sa www.sdcounty.ca.gov/redistricting. Upang humiling ng pagsasalin sa mga agenda sa pagpulong sa karagdagang mga wika, ang mga indibidwal ay dapat tumawag sa (619) 409-3003 o email sa redistricting@sdcounty.ca.gov. Ang mga naisalin na mga materyales sa karagdagang wika ay mabibigyan kapag hiniling lamang, kung maaari. Upang humiling ng live na pagsasalin ng wika sa pagpulong, ang mga inbidwal ay dapat tumawag sa (619) 409-3003 o ipadala sa email sa redistricting@sdcounty.ca.gov ng hindi bababa sa 24 na oras bago ang pagpulong.